



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.๒๑๓๑)
ที่ กษ.๐๖๐๒/ว ๖๐๐๖ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินศักยภาพบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด/หน่วยงานเทียบเท่า

ด้วย กรมปศุสัตว์ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การรับเงินประจำตำแหน่ง เป็นตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ. กำหนด ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ มีประกาศ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.dld.go.th/๒๕๕๗> เมนูหลัก การบริหารทรัพยากรบุคคล เมนูย่อย การประเมินบุคคลและผลงาน หัวข้อ คำสั่ง/หลักเกณฑ์

เพื่อให้การดำเนินการในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมปศุสัตว์กำหนด จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ สายงาน ได้แก่ สายงานนายสัตวแพทย์ สายงานเภสัชกรรม และสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดำเนินการจัดทำแบบประเมินศักยภาพบุคคลและผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

๒. พิจารณาประเมินศักยภาพบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความชำนาญพอที่จะปฏิบัติงานนั้น หรือสามารถพัฒนาตนเองเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานวิชาชีพด้านนั้นได้

๓. จัดส่งแบบประเมินศักยภาพบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พร้อมหนังสือนำส่ง ถึงกองการเจ้าหน้าที่ ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินกรณีจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ

๔. สำหรับข้าราชการที่ได้ดำเนินการจัดทำคำขอประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวทางที่ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์กำหนดไว้อยู่ก่อนที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.พ. เพื่อให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเดิมในการประเมินผลงานตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดในหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นการเฉพาะราย จึงขอให้ข้าราชการแจ้งความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินให้กองการเจ้าหน้าที่ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการต่อไป หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่มีผู้ใดประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่